



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2022

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Các đồng chí thân mến!

Trong không khí vui tươi tràn đầy niềm tin, hy vọng của mùa xuân Nhâm Dần đang về, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2021, ngành Tài nguyên và Môi trường vượt qua khó khăn, thách thức, kế thừa, tiếp nối, khẳng định được vị trí vai trò trong tiến trình phát triển đất nước. Tiềm lực về tài nguyên được phát huy cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, hướng tới người dân, doanh nghiệp. Môi trường, khí hậu được đặt ở vị trí ưu tiên cao nhất trong chương trình nghị sự, kế hoạch phát triển của đất nước với mục tiêu bảo đảm chất lượng môi trường sống, phục hồi các hệ sinh thái, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng phục hồi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn. Đây cũng là năm đánh dấu bước chuyển biến về công tác bảo vệ môi trường với hệ thống pháp luật được xây dựng đồng bộ, các chỉ tiêu về môi trường hoàn thành vượt mục tiêu. Sự chủ động tham gia vào các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính và nhiều sáng kiến rất quan trọng về môi trường, khí hậu mang lại nhiều cơ hội cho Việt Nam trong tiếp cận tri thức, công nghệ, tài chính cho phát triển hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển dịch mô hình tăng trưởng. Đồng thời, tạo thế và lực để hướng đến một thập kỷ phát triển bền vững dựa trên các hệ sinh thái.

Chào đón Xuân mới Nhâm Dần 2022 với niềm tin, tâm thế mới, chúng ta cùng đặt quyết tâm cao nhất với tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm có ý nghĩa quan trọng, nền tảng trong thực hiện các mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Đồng thời, chủ động hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đất

đai, tài nguyên đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, giải phóng nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, hài hòa và bền vững cho tương lai; kiến tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tập trung xây dựng tài nguyên số từ dữ liệu lớn về đất đai, thông tin địa lý, viễn thám, khí hậu, thủy văn, môi trường để đón đầu xu thế phục hồi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế số sau đại dịch Covid-19.

Tôi tin tưởng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở từng vị trí công tác đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của ngành và phát triển chung của đất nước.

Kính chúc các đồng chí cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

Trần Hồng Hà
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG